

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” trong kế hoạch năm 2016

Thực hiện Quyết định số 1405/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/04/2015 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (*nhiệm vụ kèm theo*), Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia nêu trên theo phương thức và kế hoạch thực hiện như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN ngày 28/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết xem tại website của Chương trình Tây Bắc tại địa chỉ: <http://www.taybac.vnu.edu.vn>

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất tải về từ website của Chương trình Tây Bắc. Hồ sơ đăng ký bao gồm 01 bản gốc (có dấu, chữ ký trực tiếp và bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ), 11 bản photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Chương trình Tây Bắc, Phòng 402, Nhà điều hành D2, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời gian nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Chương trình Tây Bắc. Thời gian

cuối cùng nhận hồ sơ là 10h00 ngày 11 tháng 3 năm 2016. Thời gian chứng thực nhận hồ sơ là thời gian ghi ở dấu đến của Văn phòng Chương trình Tây Bắc đối với trường hợp gửi trực tiếp và trường hợp gửi qua đường bưu điện.

ĐHQGHN trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- PGĐ. N.H.Đức (để chỉ đạo)
- BCN Chương trình Tây Bắc (để biết);
- VPCT Tây Bắc (để t/h);
- Lưu: VT, KHCN, Q07.

GIÁM ĐỐC



Phòng Xuân Nhạ

**NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TÂY BẮC
ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHỌN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016**

(Kèm theo Thông báo số 125 /TB-ĐHQGHN, ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Giám đốc ĐHQGHN)

Tên nhiệm vụ	Định hướng mục tiêu	Yêu cầu đối với kết quả	Phương thức thực hiện
<p>Nghiên cứu chính sách, giải pháp và xây dựng mô hình liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch ở vùng Tây Bắc</p>	<p>1. Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành liên kết vùng và tiểu vùng cho phát triển du lịch và kinh tế xã hội vùng Tây Bắc. 2. Đánh giá thực trạng và hiệu quả các mô hình liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch ở vùng Tây Bắc. 3. Xây dựng mô hình liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội ở vùng Tây Bắc. 4. Đề xuất các chính sách, giải pháp và mô hình liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội ở vùng Tây Bắc.</p>	<p>1. Các kết quả khoa học chính: - Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hình thành liên kết vùng trong phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế các vùng có du lịch từ 10-15%. - Thực trạng mô hình liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch ở vùng Tây Bắc. - Các mô hình liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế xã hội ở vùng Tây Bắc. - Đề xuất các chính sách và giải pháp thúc đẩy liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế xã hội ở vùng Tây Bắc. 2. Các sản phẩm chuyên giao, ứng dụng: - Mô hình cho liên kết vùng du lịch của các tỉnh Phú Thọ - Lào Cai - Hà Giang - Tuyên Quang - Hà Nội được chuyên giao và áp dụng trong thực tiễn tại các tỉnh trong chuỗi liên kết có tiềm năng du lịch vùng Tây Bắc 3. Các ấn phẩm: - 05 bài báo trong các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước. - 01 bài báo quốc tế trong danh mục ISI. 4. Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 02 thạc sĩ và hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.</p>	<p>Tuyển chọn</p>